



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

27 พฤศจิกายน 2562



หมายเหตุ

ประเด็นข่าว

วันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์ สรรสาร

-เสนอข่าว 27 พ.ย.ของทุกปีเป็นวันสาธารณสุขแห่งชาติ และวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากเมื่อ 27 พ.ย. 2461 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งกรมสาธารณสุข และโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นชินนาทนเรนทร เป็นอธิบดีกรมสาธารณสุขคนแรก อยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กระทั่งปี 2485 ได้สถาปนาขึ้นเป็นกระทรวงสาธารณสุข

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ เดลี่@web

-เสนอข่าว สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุขได้ที่ moph.go.th หัวข้อเกี่ยวกับ สร. นำเสนอประวัติกระทรวงอำนาจหน้าที่ผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานในสังกัดและพัฒนากิจการด้านการสาธารณสุขในประเทศ และรวบรวมบริการออนไลน์ต่างๆ เช่น ข้อมูลสิทธิบัตรยา แบบทดสอบสุขภาพจิต เป็นต้น และหน้าแรกยังนำเสนอสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ

สารเคมีอันตรายทางการเกษตร

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, สยามรัฐ, สปริงนิวส์, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์แนวหน้า

-เสนอข่าว กลุ่มคัดค้านการแบน 3 สารเคมี ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรปลอดภัย กลุ่มเครือข่ายคนรักแม่กลอง กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรและแนวร่วมผู้ได้รับผลกระทบจากการแบน 3 สารเคมีเกษตร สมาคมไทยธุรกิจเกษตร สมาคมอารักขาพืชไทย สมาคมการค้าวิศวกรรมเพื่อการเกษตรไทย และเกษตรกรกว่า 1,000 คน ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ขอให้ทบทวนมติการแบน 3 สารเคมี และออกแถลงการณ์คัดค้านการยกเลิกการใช้พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ในภาคการเกษตร เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อเกษตรกรและเศรษฐกิจของประเทศ และคกก.วัตถุอันตรายยังไม่มีมาตรการรองรับผลกระทบ ซึ่งการยกเลิกอย่างเร่งรีบและไม่มีมาตรการรองรับเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 จึงขอให้รัฐบาลยุติการยกเลิกสารทั้ง 3 ชนิดจนกว่าจะมีผลการศึกษาทบทวนข้อมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างถี่ถ้วน รอบคอบและเปิดเผย และใช้มาตรการจำกัดการใช้ระหว่างมีการศึกษาทบทวน

สื่อที่นำเสนอ : ฐานเศรษฐกิจ, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

-เสนอข่าว นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รว.อุตสาหกรรม ประธานคกก.วัตถุอันตราย กล่าวว่า การประชุมวันที่ 27 พ.ย. นี้จะยึดถือตามข้อมูลของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งเห็นว่าการแบนจะมีผลกระทบต่อตามมา จึงเสนอให้เลื่อนการแบนออกไปก่อน

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, Mthai, คมชัดลึก, แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรพ.สธ. ให้สัมภาษณ์กรณี 9 องค์กรเกษตรกรคัดค้านการแบนและให้กลับไปใช้มาตรการจำกัดการใช้ ว่า เรื่อง 3 สารเป็นไปตามมติคกก.วัตถุอันตราย 22 ต.ค. ข้อเรียกร้องที่จะให้ขยายเวลาเป็นเรื่องของคกก. แต่สธ.ต้องมีจุดยืนในมิติของสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นหลัก ซึ่งได้ประกาศจุดยืนไปแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ผู้จัดการ

-เสนอข่าว เครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง เดินทางมายื่นหนังสือสนับสนุนเดินทางแบนสารเคมีที่สธ. ระบุว่า ขณะนี้มีสัญญาณว่าจะมีการเสนอยืดเวลาการแบนออกไปอีก 6 เดือน เครือข่ายฯ จึงมีข้อเสนอ 1.สนับสนุนให้รัฐบาลเดินทางยกเลิกการใช้ 3 สารอันตราย ภายใน 1 ธ.ค.นี้ 2.สนับสนุนให้รัฐบาลดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อทำให้เด็ก เยาวชน และพลเมืองเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย 3.สนับสนุนให้ใช้แนวทางเกษตรกรรมและการผลิตอาหารที่ยั่งยืน

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ

-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นผู้แทนรับมอบหนังสือจากเครือข่ายเยาวชนฯ และกล่าวว่า สธ.มีจุดยืนที่ชัดเจนเพราะเกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกรที่ได้รับสารเคมีโดยตรง พบการเสียชีวิตเฉียบพลัน ขณะที่ผู้บริโภคได้รับอาหารที่ปนเปื้อนสารพิษ สะสมในร่างกายและกระทบต่อสุขภาพระยะยาว จะเดินทางเสนอต่อรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : ฐานเศรษฐกิจ, เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

-เสนอข่าว นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี เผยว่า หากเลื่อนการแบน 6 เดือน จะเป็นการเปิดช่องให้บริษัทที่มีสต็อกรวมกัน 3-4 หมื่นตันได้เร่งระบายสินค้าสู่เกษตรกร ควรแบน 1 ธ.ค.ตามเดิม แต่ยืดเวลาส่งกลับสารเคมีไปประเทศต้นทางที่นำเข้าหรือส่งไปประเทศที่ 3 ส่วนที่กล่าวอ้างผลสำรวจประชาชนผ่านระบบออนไลน์ 75% คัดค้านการแบน เป็นการนำรายชื่อสมาชิกสมาพันธ์เกษตรกรปลอดภัยและกลุ่มคนรักแม่กลองกว่า 2 หมื่นคนมารวมด้วย ขณะที่ผลการสำรวจของนิด้าโพล วันที่ 20-22 ต.ค. ก่อนที่ คกก.วัตถุอันตรายจะมีมติแบน พบ 75% สนับสนุนการแบน

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ ขอให้กลุ่มเกษตรกรที่คัดค้านรมติที่ประชุมคกก.วัตถุอันตราย 27 พ.ย.นี้ ก่อน ทั้งนี้ เป็นนโยบายของนายกฯ ที่ต้องการลด ละ เลิก การใช้สารเคมีในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม หากจะมีการเปลี่ยนแปลง มติ คกก.ต้องชี้แจงเหตุผล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวว่า เบื้องต้นคาดว่าจะได้รับผลกระทบ ต่อ ต้นทุนของเกษตรกรรวมถึงการนำเข้าและส่งออก คิดเป็นมูลค่ากว่าหลายแสนล้านบาท จะนำข้อมูลเสนอคกก.วัตถุอันตรายวันที่ 27 พ.ย.นี้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว แหล่งข่าวกระทรวงเกษตรฯ ระบุว่า วันที่ 27 พ.ย. มีแนวโน้มว่ารมว.อุตสาหกรรมจะออกมติชะลอการแบน 3 สาร ไปอีก 6 เดือน เป็นช่องทางให้การระบายสารในสต็อก ลดภาระเอกชนในการทำลายสาร ส่วนอีกแนวทางหนึ่งคือมีมติแบน ตามเดิมแต่ให้กรมวิชาการเกษตรขยายเวลาการจัดเก็บสารไปอีก 6 เดือน ซึ่งทั้ง 2 แนวทางจะทำให้เอกชนระบายสารไปอยู่ในมือ เกษตรกร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-เสนอข่าว นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า คกก.วัตถุอันตราย ได้รับหนังสือเกี่ยวกับการพิจารณาการใช้ 3 สารจากกรมวิชาการเกษตรแล้ว ส่วนใหญ่คัดค้านการแบน ซึ่งก.เกษตรฯ ยังไม่มีมาตรการเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งสารที่จะนำมาใช้ทดแทน คาดว่ากรมวิชาการเกษตรจะเสนอในที่ประชุมวันที่ 27 พ.ย. เพื่อให้ คกก. วัตถุอันตรายได้พิจารณาร่วมกัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, มติชน, สยามรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเผยแพร่หนังสือราชการ ระบุว่า นายกฯ มอบหมายให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการนโยบายการจัดการสารเคมี โดยมีกรรมการนโยบายทั้งหมด 52 คน เพื่อกำหนดนโยบายและแผนแม่บทการจัดการสารเคมีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ บทบรรณาธิการ</p> <p>-กล่าวว่า คกก.วัตถุอันตรายชุดใหม่ที่มีรมว.อุตสาหกรรม เป็นประธาน ต้องมาพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้ง หลังจากคกก.ชุดเดิมมีมติ ก่อนพ้นวาระตามกฎหมาย จึงเป็นช่วงสำคัญที่จะได้พิจารณาด้วยเหตุและผลและพิจารณาด้วยความรอบคอบอีกครั้ง</p>	
<p>รมว.สธ.ให้รณนำขบวนนำรณรพ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, คมชัดลึก, ข่าวสด, ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว เพจ Like Anutin ของกลุ่มแฟนคลับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เผยแพร่คลิปดำรณนำ ขบวนของนายอนุทินเปลี่ยนไปนำรณพยาบาลฉุกเฉินบนทางด่วนไปส่งผู้ป่วยที่รพ.</p>	-
<p>แต่งตั้งผู้บริหาร สธ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมครม. ว่า ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง ข้าราชการพลเรือน ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ตามที่สธ.เสนอ ได้แก่ นายสมเกียรติ ชำนาญกิจ สาธารณสุข นิเทศก์ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) เป็นสาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ)</p>	-
<p>เครื่องดื่มผสมน้ำตาล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, เว็บไซต์คมชัดลึก, บางกอกบิซนิวส์, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์newtv, เว็บไซต์เชียงใหม่นิวส์</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การบริโภคน้ำตาลมากเกินไปจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ ตามมา เช่น โรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ และหลอดเลือด และฟันผุ เป็นต้น โดยปริมาณน้ำตาลที่คนไทยได้รับส่วนใหญ่มาจากขนม และเครื่องดื่มผสมของน้ำตาล โดยพบว่ากลุ่มเด็กอายุ 6-14 ปีดื่มเครื่องดื่มผสมน้ำตาลมากที่สุด</p> <p>ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผอ.สำนักทันตสาธารณสุข กล่าวว่า น้ำตาลเป็นแหล่งอาหารของแบคทีเรียในการผลิตกรดทำลายผิว ฟัน หากต้องการดื่มเครื่องดื่มที่ผสมน้ำตาล แนะนำให้สั่งสูตรหวานน้อย ส่วนเครื่องดื่มที่ดีที่สุดสำหรับร่างกายคือน้ำเปล่า</p>	-
<p>แสดมบียาเสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, เว็บไซต์nationtv, บางกอกบิซนิวส์, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์thaiquote, เว็บไซต์มติชน, สำนักข่าวไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ภาวะดื้อยาต้านจุลชีพ หรือ แสดมบ์รณะ เป็นการนำสาร LSD ซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 มาหยดลงบนกระดาษชิ้นสีเหลืองเล็กๆ คล้ายแสดมบ์ ใช้อ้อมได้ลิ้น เมื่อสาร เข้าสู่ร่างกายในระยะแรกจะทำให้อารมณ์ดี รู้สึกคึกคัก หลังจากนั้นจะเกิดอาการประสาทหลอนอย่างรุนแรง เกิดอาการหวาดกลัว บางรายอาจทำร้ายตนเองหรือทำร้ายผู้อื่น และอาจนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้ แนะนำผู้ปกครองเฝ้าระวังและสังเกตพฤติกรรมบุตร</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>หลาน หากประสบปัญหาเกี่ยวกับสารเสพติด ขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนยาเสพติด 1165 สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี หรือ รพ.ธัญญารักษ์ในส่วนภูมิภาค 6 แห่ง</p>	
<p>จิตเวชทางไกล สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ, ผจก.ออนไลน์, -เสนอข่าว นพ.กิตติศักดิ์ โพธิ์โน ผอ.รพ.จิตเวชนครราชสีมา กล่าวว่า ได้ใช้แนวคิด Smart Hospital เปิดระบบการแพทย์จิตเวชทางไกล ตรวจรักษาผู้ต้องขังที่ป่วยทางจิตผ่านระบบวิดีโอคอล เพิ่มความปลอดภัย โดยนำร่องที่เรือนจำกลางนครราชสีมาแห่งแรก เริ่มให้บริการตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2562 และดูแลอย่างต่อเนื่องในชุมชนหลังพ้นโทษ เพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำ ล่าสุดมีผู้ต้องขังป่วยจิตขึ้นทะเบียนรักษา 30 คน ส่วนใหญ่เป็นโรคจิตเภทและซึมเศร้า พร้อมขยายผลเรือนจำทุกแห่งในจังหวัดนครราชสีมา ภายในปีหน้า</p>	
<p>คดีฆ่าหั่นศพ สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, คมชัดลึก, ข่าวสด, ไทยโพสต์ -เสนอข่าว นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผอ.สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา กล่าวถึงคดีลูกกอล์ฟเหตุน่าหั่นศพแม่ ว่า นายศิระเคย เข้ามารับการรักษาที่ รพ. 2 ครั้ง ครั้งล่าสุดเดือนพ.ย. แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าป่วยเป็นโรคจิตเวชประเภทใด เบื้องต้นที่พบมีอาการเครียดและมีภาวะซึมเศร้า จึงจ่ายยาซึมเศร้าให้ไปก่อน ซึ่งโดยทั่วไปผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจะทำร้ายตัวเองมากกว่า เพราะมีอาการมองตัวเองในแง่ลบ หดหู่ มีน้อยที่จะทำร้ายผู้อื่น</p>	
<p>โรงเรียนปลอดน้ำอัดลม สื่อที่นำเสนอ : มติชน -เสนอข่าว ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผอ.สำนักทันตสาธารณสุข กล่าวว่า โครงการโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม เริ่มตั้งแต่ปี 2551 โดยพบว่าเด็กไทยได้รับความหวานจากการดื่มน้ำอัดลมเฉลี่ย 10 ซองชาต่อวัน ดื่มน้ำอัดลมเฉลี่ย 1 แก้วต่อวัน และพบว่าภาวะกรดจากน้ำตาลและจากสารคาร์บอนेटในน้ำอัดลมทำให้เด็กฟันผุ สพฐ. จึงรณรงค์และผลักดันให้โรงเรียนในสังกัดไม่ขายน้ำอัดลม พร้อมกับสั่งให้มีการควบคุมขนมกรุบกรอบด้วย ซึ่ง จ.สิงห์บุรี มีความเข้มข้นเรื่องโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม โดยครูแต่ละโรงเรียนจะมีนวัตกรรมช่วยทำให้เด็กเกิดความเปลี่ยนแปลงด้านการบริโภค จึงเป็นจังหวัดแรกที่ได้รับมอบป้ายโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม</p>	
<p>ซองบุหรี่แบบเรียบ สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, แนวหน้า, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์คมชัดลึก -เสนอข่าว นพ.ชนันท์ สิทธิบุศย์ ผอ.กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ นำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบคลังสินค้าบุหรี่ยี่ห้อ บ.ฟิลลิป มอร์ริสฯ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี และการขายสูบแห่งประเทศไทย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อตรวจสอบความพร้อมการกระจายสินค้าบุหรี่ยี่ห้อเรียบ ซึ่งต้องจำหน่ายตั้งแต่ 9 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จากสสจ.ทั่วประเทศ จะลงพื้นที่บังคับใช้กฎหมาย หากพบการขายบุหรี่ยี่ห้อแบบเก่า ร้านค้าจะมีโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท กรณีร้านค้ามีบุหรี่ยี่ห้อแบบเก่าค้าง ให้ติดต่อบริษัทผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือตัวแทนค้าส่ง เพื่อเยียวยาแก้ไขปัญหา มีข้อสงสัยเพิ่มเติมสอบถาม 02 590 3852</p>	
<p>ราคายารพ.เอกชน สื่อที่นำเสนอ : ประชาชาติธุรกิจ -เสนอข่าว ผศ.ดร.สุจิตรา ตฤยาเดชาพันธ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เปิดเผยว่า คาดว่าการวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนยาจะแล้วเสร็จประมาณต้นปี 2563 โดยจะวิเคราะห์ต้นทุนรายการยาที่อยู่ในบัญชี UCEP 12,680 รายการ ส่วนการวิเคราะห์ราคาเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ อยู่ระหว่างขอความร่วมมือให้สธ.เร่งจัดทำค่างกลางให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เบื้องต้นได้วิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนยาตัวอย่างยา 6 รายการที่มีการใช้มากที่สุด และจะนำขึ้นเว็บไซต์กรมการค้าภายใน www.dit.go.th เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบเป็นทางเลือกในการรักษาพยาบาล</p>	